

# News Release

**HITACHI**  
Inspire the Next

**BÁO CHÍ**

## Hitachi khánh thành văn phòng mới tại TP.HCM



Sảnh tiếp khách văn phòng mới của công ty Thang máy Hitachi.

**Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 20 tháng 2 năm 2020** – Công ty TNHH Thang máy Hitachi Việt Nam, một chi nhánh thuộc sở hữu toàn bộ của tập đoàn Hitachi (TSE: 6501, "Hitachi"), thông báo khai trương văn phòng mới tọa lạc tại tầng 12 Lim Tower III (29A Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM). Văn phòng mới của Công ty TNHH Thang máy Hitachi Việt Nam được mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Văn phòng mới thiết kế không gian làm việc mở, nhiều phân khu chức năng nhằm tối đa hóa năng suất lao động của đội ngũ nhân viên theo phong cách văn phòng thông minh (smart office). Cửa chính vào văn phòng lấy ý tưởng cửa tầng của thang máy: khách hàng và nhân viên ra vào công ty phải thao tác bấm nút gọi tầng như khi vào ra thang máy.

Nhân viên có không gian riêng để giải trí giữa giờ, tăng cường tính kết nối giữa các phòng ban và kích thích khả năng sáng tạo. Trung tâm dịch vụ khách hàng ghi nhận và phản hồi hiệu quả yêu cầu và thắc mắc từ khách hàng.



Khu vực giải trí giữa giờ trong văn phòng.

Với kinh nghiệm hơn 90 năm trong lĩnh vực thang máy, thang cuốn, đại diện Hitachi cho biết việc xây dựng và phát triển đội ngũ kỹ thuật viên chất lượng cao giữ vai trò rất quan trọng với doanh nghiệp. Vì thế, khi mở rộng quy mô văn phòng, công ty đã dành một không gian chuyên dụng cho việc đào tạo nhân sự.

Ngoài ra, trong khuôn viên văn phòng còn có khu vực trưng bày vật tư, trang thiết bị mẫu vừa là điểm nhấn vừa giúp khách hàng trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ của Hitachi.



Không gian phòng đào tạo nhân sự.

Đại diện thương hiệu cho biết, việc mở rộng và khánh thành văn phòng mới nhằm tái khẳng định sự đầu tư, chuẩn bị nghiêm túc cho chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như cam kết đồng hành và mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất.

Dù mới hiện diện tại Việt Nam hơn ba năm gần đây, nhưng kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy Hitachi là một trong những công ty dẫn đầu thị trường thang máy, thang cuốn tại Việt Nam. Đây là nhà cung cấp hệ thống thang máy, thang cuốn cho các dự án lớn như: Vinhomes Central Park các block 4, 5, 6 (TP.HCM); Empire City - Tilia Residence (TP.HCM); tòa nhà văn phòng UOA quận 7 (TP.HCM); chung cư Kingdom 101 (TP.HCM), khu nghỉ dưỡng cao cấp The Arena Cam Ranh (Khánh Hòa), v...v... Đặc biệt, Thang máy Hitachi Việt Nam là đơn vị cung cấp hệ thống thang máy với tính năng điều khiển điểm đến thông minh (DFRS) - một trong các giải pháp tối ưu hóa giao thông theo trục đứng tốt nhất cho các tòa nhà văn phòng hiện đại ngày nay - cho chính tòa nhà, nơi công ty đặt trụ sở chính.

Trong tương lai, Hitachi sẽ tiếp tục áp dụng rộng rãi các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến nhất vào việc phát triển sản phẩm, dịch vụ và cung cấp những hệ thống thang máy, thang cuốn an toàn, đảm bảo, tiện nghi. Đơn vị cũng đẩy mạnh các dịch vụ giúp giải quyết nhiều vấn đề khác nhau của khách hàng trong không gian đô thị.

## **Về tập đoàn Hitachi, Ltd.**

Tập đoàn Hitachi chú trọng vào Cải tiến xã hội thông qua Công nghệ vận hành (OT), Công nghệ thông tin (IT) và các sản phẩm của mình. Trong năm tài chính 2018, lợi nhuận trên doanh thu hợp nhất của tập đoàn là 9480,6 tỉ Yên, với số lượng nhân viên đạt xấp xỉ 296 nghìn người (tính đến tháng 3/2019). Dựa trên việc cung cấp các giải pháp số ứng dụng Lumada trong 5 lĩnh vực bao gồm di động, cuộc sống, công nghiệp, năng lượng và IT, Hitachi đã đóng góp cho sự tăng trưởng 3 giá trị của khách hàng bao gồm giá trị xã hội, giá trị môi trường và giá trị kinh tế. Chi tiết xin tham khảo website chính thức của Hitachi: <http://www.hitachi.com>.

## **Lộc An**

Thông tin liên hệ Công ty TNHH Thang máy Hitachi Việt Nam:

- Trụ sở chính: tầng 12 Lim Tower III, 29A Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: (028)38244924
- Văn phòng đại diện: lầu 9 tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (024)35353012
- Website: <http://www.hitachi-elevators.com.vn/>